

ปัดตรวจรุกสวนป่าทางขึ้นเขาใหญ่

จากกรณีพ.ต.กตัญญู เรื่องสำราญ หัวหน้าชุดรวบรวมและตรวจสอบข่าวสาร กอ.รมน. ได้รับรายงานว่ามีผู้มีอิทธิพลร่วมกันเข้าไปบุกรุกยึดครองพื้นที่สวนป่าสัก อายุกว่า 50 ปี บริเวณริมถนนธนະรัชต์กม.12 ทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา พื้นที่ 184 ไร่ จึงพร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกว่าร้อยนาย เข้าตรวจสอบ พบนายพนมกร แลกปั่น อ้างเป็นเจ้าของทั้งหมดอีกทั้งยังทำป้ายมาติดไว้แสดงตัวเป็นเจ้าของทั้งหมด ส่วนป้ายที่แสดงการเป็นเจ้าของของนิคมสร้างตนเองลำตะคอง ถูกล้มลงเมื่อเจ้าหน้าที่ขุดดูหลักฐาน แสดงความเป็นเจ้าของ นายพนมกร อ้างว่ากำลังตรวจสอบสิทธิการครอบครอง โดยบอกว่า แม่ตนเองเข้ามาทำกิน 50 กว่าปีแล้วและแม่ก็ตายแล้ว ไม่มีหลักฐานอะไรเลย แต่จะไม่ยอมออกจากพื้นที่

ต่อมา วันที่ 8 มิ.ย. พ.ต.ท.หริพงษ์ แว่วโคกสูง รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หมูสี จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า หลังจากมีเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมาพร้อมเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเข้าตรวจสอบพื้นที่สวนป่าสัก เนื้อที่ 184 ไร่ มีราคาประมาณหนึ่งพันล้านบาท ที่มีบุคคลเข้าไปบุกรุกยึดครองมาประมาณ 1 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งพื้นที่ดังกล่าว เป็นความรับผิดชอบของนิคมลำตะคองและส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยก่อนหน้านี้ ทางนิคมได้เข้าแจ้งความเอาไว้ให้ดำเนินคดีกับผู้นบุกรุกและทำให้เสียหาย (รั้วควมยลล้อมพังเสียหาย) ซึ่งทางพนักงานสอบสวนสอบผู้กระทำความผิดและพยานแวดล้อมพร้อมทำสำนวนส่งสำนวนฟ้องต่ออัยการ ต่อมาทางอัยการได้ตีกลับสำนวนมาที่พนักงานสอบสวน ให้สอบเพิ่มในการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอีก 1 ข้อหา

พ.ต.ท.หริพงษ์ ยังเปิดเผยต่อว่า เมื่อส่งสำนวนกลับไปยังอัยการและต่อมาทราบว่าทางเจ้าหน้าที่นิคมลำตะคอง ดอดไปถอนฟ้องข้อหาทำให้เสียหาย รั้วกันพัง ก็ยังคงมากเพราะอะไรถึงไปถอนฟ้องที่อัยการพร้อมทั้งทางอัยการสั่งไม่ฟ้องข้อหาบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ในบริเวณพื้นที่เดียวกัน 184 ไร่และมาทราบภายหลังว่าส่งฟ้องบุกรุกเพียง 2 งาน ที่เข้าไปปลูกเพิงบ้านพักเท่านั้น และต่อมา ทางกลุ่มผู้บุกรุกได้ร้องขอให้ทางจังหวัดนครราชสีมา ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและพิสูจน์สิทธิ โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธาน ถึงแม้ผู้บุกรุกอ้างสิทธิครอบครองพื้นที่ทั้งที่ไม่มีเอกสารใด ๆ แต่ทางตำรวจก็ไม่มีอำนาจที่จะไปขับไล่ออกจากพื้นที่ โดยเป็นหน้าที่ของนิคมลำตะคอง ที่มีอำนาจที่ต้องดำเนิน ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐและเป็นผู้เสียหายโดยตรงและพบว่าต้นสักขนาดใหญ่ถูกตัดโค่นหลายต้นรวมทั้งการปลูกสร้างบ้านไม้ได้รับอนุญาตจาก เทศบาลตำบลหมูสี ชาวบ้านหน่วยงานทั้งตำบล งงกับคดีนี้ ซึ่งทราบว่าเมื่ออดีต ขรก.เข้ามายุ่งเกี่ยว

ด้าน นายกฤษดิษฐ์ สุขมังษา สารวัตรกำนันตำบลหมูสีนายกสมาคมเครือข่ายรักผืนป่าเขาใหญ่คงพญาเย็น กล่าวว่า แต่จู่ ๆ ก็มีผู้มาอ้างสิทธิลอบ ๆ ว่าเป็นของปู่ตาชาย เข้าไปยึดครอง แต่หน่วยงานที่เป็นผู้เสียหายอย่าง นิคมลำตะคอง ยังลอยหน้าไม่เข้าดำเนินการใด ๆ จึงขอตำหนิว่า เจ้าหน้าที่นิคมลำตะคอง คิดจะทำอะไรต่อพื้นที่ดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งจากที่ทราบว่ามีการแบ่งพื้นที่ขายในราคาไร่ละ ห้าล้านบาท ประมาณ 5 ไร่ ไปแล้วโดยไม่มีหลักฐานอะไร .